

สรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านปศุสัตว์ (Action Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการดำเนินงานรอบที่ 2/2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อฟื้นฟู เยียวยาแก่ผู้ประสบภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้ดำเนินการจัดเตรียมจุดอพยพสัตว์ จัดทำคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบลเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง ที่อำเภอบึงโขงหลง โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พิกัด X : 18.10353344 Y : 104.1001726 และได้รับสนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีน้ำท่วม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย จำนวน 250 ฟ่อน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และมีหญ้าแห้งแพ่งโคล่าพร้อมส่งให้เกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 1,120 ฟ่อน จังหวัดบึงกาฬมีจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมอยู่ที่อำเภอเซกา อำเภอได้มีการเตรียมการอพยพสัตว์ และมีคลังเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 1 แห่ง อีกทั้งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ได้มอบเครื่องอัดฟางให้กลุ่มเกษตรกรอำเภอเซกาได้ยืมอัดฟาง

การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการดูแลสุขภาพสัตว์ ตอนนี้งังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ๓ ตำบล ๒ อำเภอ คือ ตำบลซาง อำเภอเซกา เกษตรกร ๒๗ ราย โค ๑๖ ตัว กระบือ ๒๙๑ ตัว รวม ๓๐๗ ตัว ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล เกษตรกร ๑๒ ราย โค ๗๓ ตัว กระบือ ๔ ตัว รวม ๗๗ ตัว ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล เกษตรกร ๖ ราย กระบือ ๓๙ ตัว รวมเกษตรกรและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น จำนวน ๔๕ ราย ๔๒๓ ตัว การเยียวยาช่วยเหลือ ได้มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้อำเภอศรีวิไล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕๐ และมอบให้อำเภอเซกา ณ บริเวณหนองกุดซาง หมู่ที่ ๙ ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ต.ซาง อ.เซกา จำนวน ๒๗ ราย โค-กระบือ ๓๐๗ ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) เป็นหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน ๒๕๐ ฟ่อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย พร้อมด้วยชุดเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ (ถุงยังชีพสัตว์) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗









ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

: ความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในการเตรียมความพร้อมและการประสานงานการให้ความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายที่ได้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์เพื่อส่งมอบและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และเครื่องอัดฟางให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ยืม ซึ่งได้รับความมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและรวดเร็ว ตลอดจนหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดภัยพิบัติ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

: ไม่มี